
 
 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 2/2567 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
***************************************** 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 33 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขอประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 2/2567 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 

                                                                                             
 (นายโชคทวี ธิธรรมมา) 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖7 
วันที ่23 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖7 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
*************************************** 

ผู้มาประชุม 17 คน        รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น ๑8 คน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล   ต าแหน่ง ลายมือชื่อ  หมายเหตุ 
๑ นางจิรากุล ไหวดี เลขานุการสภา อบต.นาบัว จิรากุล ไหวดี  
๒ นางสุเทียน หมายจันทร์ สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ ๑๘ สุเทียน หมายจันทร์  
๓ นางปภาดา ดีประจ า สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ 6 ปภาดา ดีประจ า  
๔ นางศศิธร เหมือนวาจา สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ 5 ศศิธร เหมือนวาจา  
๕ นายโชคทวี ธิธรรมมา ประธานสภา อบต.นาบัว โชคทวี ธิธรรมมา  
๖ นายค านวน ศิริไสย์ สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ ๑๗ ค านวน ศิริไสย์  
๗ นายปรีชา เย็นเสมอ รองประธานสภา อบต.นาบัว ปรีชา เย็นเสมอ  
๘ นางอุทัย สุขร่วม สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู ่๒ อุทัย สุขร่วม  
๙ นายสุริยัน มณีวงศ์ สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ ๗ สุริยัน มณีวงศ์  
๑o นายสมบัติ เกิดเหลี่ยม สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู ่19 สมบัติ เกิดเหลี่ยม  
๑๑ นายเสงี่ยม อินโอ้ สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู ่๑2 เสงี่ยม อินโอ้  
๑๒ นายสมควร จุฑาจันทร์ สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู ่๑4 สมควร จุฑาจันทร์  
๑๓ นางนิชาภา แสนศรี สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู ่๙ นิชาภา แสนศรี  
๑๔ นางพรลดา พูนกล้า สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู ่๑1 พรลดา พูนกล้า  
๑๕ นางสุวรรณี พ้ืนนวล สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู ่๑0 สุวรรณี พ้ืนนวล  
๑๖ นายสุทธินันท์ ศรีโพลา สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ ๑6 สุทธินันท์ ศรีโพลา  
๑๗ นางสุภาวะดี จุฑาจันทร์ สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ 8 สุภาวะดี จุฑาจันทร์  

ผู้เข้าประชุมร่วม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเฉลิมพล เขียวหวาน นายก อบต.นาบัว เฉลิมพล เขียวหวาน  

ผู้ไม่ได้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายวิสาน ประสานสุข สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ 15 - ลา 
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เริ่มประชุม เวลา o๙.๓o น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.นาบัว   เพ่ือสร้างการรับรู้ และเห็นความส าคัญ รวมทั้งตระหนักถึงปัญหายาเสพติด 
    ว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ 
    ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลนาบัว อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จึงไดจ้ัดโครงการอบรมป้องกันและ 
    แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.  
    2567 พร้อมเชิญชวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวร่วมโครงการดังกล่าว 
    ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา อบต.นาบัว   จากการประชุมสภาครั้งที่แล้ว รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลนาบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖7 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖7  
    เวลา o๙.๓o น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว ขอให้สมาชิก 
    ทุกท่านตรวจดูบันทึกการประชุมที่เลขานุการสภาฯได้บันทึกไว้  มีตรงไหนจะแก้ไข 
    หรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นว่าบันทึกการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 14  
    สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖7 ถูกต้องแล้วขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชมุ   มีมติรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว สมัยสามัญ สมัยที่  
    ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖7 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖7 เวลา o๙.๓o น. ณ ห้องประชุม
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
       - รับรอง  ๑6 เสียง 
       - ไม่รับรอง   - เสียง 
       - งดออกเสียง  ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
    ๓.๑ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 
    - วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต.นาบัว      จากมติที่ประชุมรับหลักการในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที่  
    ๑/๒๕๖7 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖7 และได้เลือกกรรมการแปรญัตติ เลขานุการสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวนัดประชุม เมื่อวันที่  14 สิงหาคม ๒๕๖7 คือ  
    ๑. นายเสงี่ยม อินโอ้ ส.อบต. หมู่ 12 เป็นประธานแปรญัตติ ๒. นายสุริยัน มณีวงศ์  
    ส.อบต. หมู่ 7 ๓. นางปภาดา ดีประจ า ส.อบต. หมู่ 6 เป็นเลขานุการแปรญัตติ จาก 
    การประชุมสภา เรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
    ๒๕๖8 โดยก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว ยื่นแปรญัตติในวันที่  
    15 - ๑7 สิงหาคม ๒๕๖7 ตั้งแต่เวลา o8.๓o - ๑๖.๓o น. ณ ห้องส านักปลัด 
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว ซึ่งได้ครบก าหนดการยื่นแปรญัตติในวันที่ ๑7 สิงหาคม  
    ๒๕๖7 เวลา ๑๖.๓o น. ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกยื่นค าแปรญัตติในวันและเวลาดังกล่าว  
    และคณะกรรมการแปรญัตติได้เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวมาร่วม  
    พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ในวันที่  
    ๑9 สิงหาคม ๒๕๖7 โดยละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
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    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 เดิมเพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
    - วาระที่ ๓ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
                   ๒๕๖8 เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติ 
ประธานสภา อบต.นาบัว      ก่อนที่จะลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8  
    มีสมาชิกท่านใดจะหารือก่อนหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ซึ่งได้ผ่านวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ และ 
    วาระที ่๒ ขั้นแปรญัตติแล้ว ท่านใดเห็นชอบให้ตราไว้เป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลนาบัวขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ให้ตรา 
    ไว้เป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
       - เห็นชอบ  ๑6 เสียง 
       - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
       - งดออกเสียง   ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา อบต.นาบัว  มีท่านใดจะหารือเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
นายก อบต.นาบัว   ขอหารือเรื่อง กิจกรรมงานลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.  
    2567 จะให้มีมหกรรมสมโภชน์หรือไม่ หรือก าหนดหลักเกณฑ์การประกวดรูปแบบใด  
    ภาคกลางคืนจัดเป็นดนตรีสากล ในส่วนของนางนพมาศก าหนดหลักเกณฑ์ช่วงอายุ 15  
    - 25 ปีและการประกวดกระทงใช้หลักเกณฑ์เดิม 
ประธานสภา อบต.นาบัว  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณท่านนายก 
    และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวทุกท่าน 
ประธานสภา อบต.นาบัว  สั่งปิดการประชุมสภาฯ เวลา ๑5.0o น. 

ปิดประชุม เวลา ๑5.0o น. 

     ลงช่ือ     จิรากุล ไหวดี   ผู้จดรายงานการประชุม 
 (นางจิรากุล ไหวดี) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

     ลงช่ือ    โชคทวี ธิธรรมมา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายโชคทวี ธิธรรมมา) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
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ลงช่ือ  สุภาวะดี จุฑาจันทร์  ส.อบต.ม. ๘  ลงชื่อ  เสงี่ยม อินโอ้  ส.อบต.ม. ๑๒  ลงช่ือ  สุวรรณี พ้ืนนวล  ส.อบต.ม. ๑0 
     (นางสุภาวะดี จุฑาจันทร์)                     (นายเสงี่ยม อินโอ้)                         (นางสุวรรณี พ้ืนนวล) 
          คณะกรรมการ                             คณะกรรมการ                              คณะกรรมการ 
   ตรวจรายงานการประชุม                   ตรวจรายงานการประชุม                 ตรวจรายงานการประชุม 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว ได้รับรายงานการประชุมวันนี้ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัวสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา o๙.๓o น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว ชั้น ๒ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ลงช่ือ  โชคทวี ธิธรรมมา 
    (นายโชคทวี ธิธรรมมา) 


